

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>ปลดบอร์ด สสส.</p> <p>- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแต่งตั้งให้นายชานูเป็นรองประธาน สสส. ว่า ถือเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจเต็ม สามารถพิจารณางบประมาณได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการสรรหากรรมการแทนที่ว่าง ให้เป็นไปตามระเบียบของ สสส. ซึ่งกรรมการที่ถูกปลด สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาใหม่ได้ ขณะที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อธิการบดีประธานบอร์ด สสส.คนที่ 2 ระบุว่า กรรมการที่ถูกปลดเข้ารับสรรหาใหม่ยาก เพราะในคำสั่งปลดระบุแนบท้ายว่า ให้พ้นจากการเป็นกรรมการและการดำรงตำแหน่งในกองทุน สสส. ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ได้</p> <p>- ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า จะมีการประชุมบอร์ดในวันที่ 22 มกราคม 2558 อาจมีการรับรองการปรับแก้ระเบียบต่างๆ ตามข้อเสนอของ นพ.เสรี ตูจันดา ประธานคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทุน สสส.</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ อธิการบดีผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า พร้อมจะให้ข้อมูลกับ ป.ป.ท. โดยยืนยันว่าไม่มีประโยชน์ทับซ้อน และมีการเสียภาษี ณ ที่จ่าย ตลอดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งยังจ่ายภาษีกรณีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรด้วย</p> <p>- รศ.ประกายภัทร นิยม อธิการบดีผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า ยินดีเข้าไปให้ข้อมูลกับ ป.ป.ท. เพราะมีข้อมูลพร้อมและสามารถชี้แจงได้ และไม่ขอเป็นกรรมการ สสส.อีก</p>
<p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>- เสนอข่าว มีการส่งต่อข้อความในกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยว่า "จับตาดังจ้องล้มบัตรทอง ตีความให้ส่งน้ำยาล้างไตถึงที่บ้านผู้ป่วยไม่ได้ นี่คือการฆาตกรรมหมู่โดยรัฐต่อผู้ป่วยไตวายมากถึง 20,000 คน" ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ระบุให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า จะมีการคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในประเด็นผลจากการตีความดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการหารือในภาพรวม</p>
<p>บ้านเมือง MGR Online เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>สปสช.ร่วมภาค ปชช.ตั้งศูนย์หลักประกันฯ</p> <p>- เสนอ นพ.รัฐพล เตரியวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สปสช. เผยจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 94 แห่ง ช่วยประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพศูนย์ คุ่มครองสิทธิ สร้างความร่วมมือ</p>
<p>คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย</p>	<p>วิกฤตภัยแล้ง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งหน่วยงานในสังกัด โดยให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน 14 จังหวัด 71 อำเภอ รายงานปัญหาที่ส่วนกลางทุกวัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่กระทบกับการจัดบริการให้ประชาชน สำหรับในระยะยาว ให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก สำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง วางแผนขุดเจาะน้ำบาดาลนำมาปรับปรุงให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการนำมาให้บริการผู้ป่วย</p> <p>เช่นที่ สสจ.เชียงใหม่ ได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ อบจ. และภาคเอกชน รวมทั้งประสานประปาส่วนภูมิภาค ขยายระบบประปาให้ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลที่ประสบภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่รพ.พระยีน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำ 20,000-30,000 ลิตร/วัน เบื้องต้นได้ขุดบ่อบาดาลแห่งใหม่ในรพ.ลึก 35 เมตร สามารถนำน้ำมาปรับปรุงคุณภาพและให้บริการผู้ป่วยได้</p> <p>ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตภัยแล้ง 14 จังหวัด ได้ประสานแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กลไก "ประชารัฐ" ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และวางแผนการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน 360 มติชน กรุงเทพมหานครกิจออนไลน์	<p>กรม.ตั้งโฆษกกระทรวง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.มีมติรับทราบ ตามที่ สำนักเลขาธิการ กรม. เสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงานในฝ่ายบริหาร 15 หน่วยงาน โดยโฆษกกระทรวง สาธารณสุข คือ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ กรม.	<p>แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อย.</p> <p>-เสนอข่าว กรม.อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายวินิต อัครกวีวิริ ผู้อำนวยการกองควบคุม เครื่องมือแพทย์ อย. ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข</p>
โพสต์ทูเดย์,บ้านเมือง, ข่าวสด,ไทยโพสต์ ,เดอะเนชั่น, กรม ประชาสัมพันธ์,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น , ทีวีช่อง 3,9 เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้พยากรณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2559 พบว่า จะมีผู้ป่วยถึง 1.66 แสนคน สูงกว่าปี 2558 ที่ตลอดปีพบผู้ป่วย 142,925 คน เสียชีวิต 141 คน โดย เดือน มิ.ย.-ส.ค.จะมีผู้ป่วยมากที่สุด ได้กำชับให้สสจ.ทั่วประเทศณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการร่วมมือป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติ 3 เก็บ ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย โปร่ง ไม่ให้มีมุมอับที่เก็บน้ำ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กิ่งงอ โปม จานรองกระถาง ต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ผึ่ง แผ หรือทำลาย และ 3.เก็บน้ำ ปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่</p> <p>-เสนอบทความ ถอดบทเรียนสูญเสีย 'ปอ ทฤษฎี' กระตุกสติไข้เลือดออกชวนบ้านปลอดภัย กล่าวถึง การ ดำเนินการป้องกันยุงลายของเขตห้วยขวาง กทม. และทำความรู้จัก 'โรคไข้เลือดออก' 4 สายพันธุ์ จาก นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ปี 59 พบผู้ป่วย 2,380 ราย พร้อมทั้ง ให้ความรู้ด้านการสังเกตอาการและการป้องกัน ทั้งนี้ได้พยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 59 คาด มีผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย</p> <p>-เสนอบทความ บทเรียน'ปอ-ทฤษฎี'เตือนตัว'ไข้เลือดออก' โดยกรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึงสถานการณ์ การ ป้องกัน และการเฝ้าระวัง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เร่งรัดรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เมื่อทุก ฝ่ายตื่นตัว เรียนรู้ และเข้าใจการป้องกันระวังโรค "ไข้เลือดออก" รวมทั้งมี "ปอ-ทฤษฎี" เป็นหนึ่งบทเรียนแล้ว การ เสียชีวิตจากต้นเหตุไข้เลือดออก ก็หวังว่าน่าจะลดน้อยลง</p>
สยามรัฐ ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1	<p>เตือนขาด วิตามินบี 1 ถึงตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนดูแลสุขภาพไม่ให้ขาดวิตามินบี 1 ซึ่งทำให้เป็นโรค เหน็บชา โดยจะอ่อนแรง ขาที่แขน ขา ปลายมือ ปลายเท้าบวม แดง หากอาการรุนแรง จะหัวใจวายและเสียชีวิตได้</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้เรื่องการขาดวิตามินบี 1 ทำให้เป็นอัมพาตและถึงเสียชีวิตได้</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ปธรับเหมืองทองคำพิจิตรเป็นคดีพิเศษ</p> <p>-เครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก กว่า 10 คน เดินทาง ไปร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากสารโลหะและสารไซยาไนด์ จากเหมืองแร่ทองคำ บริษัทอัคราริชอร์สเซส(มหาชน) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเพียง 300 เมตร นานกว่า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน</p> <p>พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เบื้องต้นจะ รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีการก่อสร้างเหมืองทองคำ ซึ่งผิด ในขั้นตอนการขอประทานอัตร ใน การก่อสร้างเหมือง สำหรับผลกระทบที่ประชาชนได้ในเรื่องสุขภาพนั้น เบื้องต้น ได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำแบรคไลน์ หรือ การเก็บประวัติการตรวจสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่ ๆ มีการสร้างเขื่อนทองคำที่อยู่ใกล้บ่อทิ้งสารไซยาไนด์ เพื่อเปรียบเทียบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงที่ไม่มีการสร้างเหมือง เพื่อนำไปเป็นหลักฐานต่อไป</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>นักวิจัยแพทย์แผนไทยอวดพบจุลชีพรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นายบรรยง นันทโรจนพร อายุ 70 ปี ผู้ประกอบการปากเนตรคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ อ.ปากพอง จ. นครศรีธรรมราช อ่างพบจุลชีพรักษาโรคมะเร็ง โดยศึกษามากกว่า 5 ปี เผยต่างประเทศให้ความสนใจติดต่อเจรจาขอ ซื้อแล้ว แต่ในอดีตเคยถูก จนท.สสจ.นครศรีธรรมราช เข้าทำการตรวจค้น และจับกุมมาแล้ว 2 ครั้งและทั้ง 2 ครั้ง อยู่ในระหว่างการสู้คดี โดยระบุว่า มีบุคคลในวงการสาธารณสุขบางกลุ่ม พยายามขัดขวาง และกลั่นแกล้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ล่าสุดวานนี้ (18ม.ค.2559) ตนได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อให้ชาวปากพนังและชาว นครศรีธรรมราช ที่ญาติมิตรลูกหลานป่วยเป็นมะเร็ง ให้ใช้แนวทางการรักษาด้วยสมุนไพรและจุลชีพ จะได้ผลมากกว่าการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลในวงการสาธารณสุข ได้ข่มขู่ที่จะจับกุมตนอีก ขู่ว่าจะนำตำรวจมาปิดห้องวิจัยทดลองของตน ซึ่งตนขอเรียนว่า การค้นคว้าของตน และช่วยรักษาคนเป็นมะเร็ง ตนไม่ได้หวังรายได้ ไม่ได้หวังความร่ำรวย เพียงแค่จะบอกความจริงว่า สมุนไพรไทย อาทิ กระเทียม หรือพืชพื้นบ้านอื่น ๆ หลายชนิด มีอิทธิฤทธิ์สรรพคุณมากกว่าที่เราคิดหรือเรารู้ ยิ่งมาผนวกกับจุลชีพที่ค้นพบที่เป็นเซลล์มีชีวิต จะสามารถสกัด ยับยั้ง รักษาโรคร้ายได้ ซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง วิตกกังวล เกรงจะไปกระทบช่องทางในการทำมหากิน หรือรายได้ จากบริษัทขายยา</p> <p>ตลอดระยะเวลาที่ได้ค้นคว้าวิจัย ได้ทำการพิสูจน์ทราบตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่าง แล้วมาได้ข้อสรุปว่าสมุนไพรไทยคือทางเลือกที่ดีที่สุด ใช้ร่วมกับจุลชีพจะสามารถยับยั้งทำลายเซลล์มะเร็งได้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ยอมรับการต่อยอดวิจัย และมอบตำแหน่งเมธาจารย์ให้กับตน และโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้นำวิธีการและแนวทางการรักษาแบบนี้ไปใช้ ล่าสุดมีบริษัทยาในต่างประเทศอย่างน้อย 3 ราย มาขอซื้อลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เสนอเงินแต่ละรายมากกว่า 1 พันล้านบาท แต่ผมไม่ขาย เพราะต้องการสงวนและรักษาวิธีการรักษาช่วยเหลือคนไทย ขอยืนยันว่า ถ้าใช้วิธีการนี้แล้วรักษาไม่หาย ก็ยินดีเอาชีวิตเป็นเดิมพัน</p>
มติชน คอลัมน์ ข่าวราษฎร์	<p>อบรมผู้บริหารผู้นำเมืองรุ่น 1</p> <p>-เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช 115 คน โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการอบรมด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>เตือนฉีดสลายไขมันอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา เตือนประชาชนพิจารณาถึงความปลอดภัยในการฉีดสลายไขมัน โดยระบุว่า อย.ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมัน เพราะไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ชัดเจน ปัจจุบันถือว่าเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกและพบว่ายังมีการโฆษณาเกินจริงอยู่มาก หากประชาชนได้รับผลกระทบและร้องเรียนมายังแพทยสภา แพทย์ที่ทำหัตถการจะต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าวิธีดังกล่าวได้ผลและปลอดภัยจริง</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์	<p>เตือนอาการบ้านหมุน อันตรายถึงตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าบ้านหมุน สาเหตุโดยรวมเป็นเรื่องเกี่ยวกับหู ร้อยละ 50 เช่น โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ความดันสูง แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่หากอาการเกิดขึ้นระหว่างทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักรกลที่มีความเสี่ยง อาจเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
สยามกีฬา คอลัมน์ เฮลตี้คลินิก	<p>ทำนายสุขภาพปี 59</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคได้พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2559 ว่า โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมี 5 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคอหิวาตกโรค 3.โรคไข้กาฬหลังแอ่น 4.โรคไข้หวัดใหญ่ 5.โรคมือเท้าปาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยแล้ว</p>
ข่าวสด	<p>วางพื้นฐาน อย.น้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่าในปี 2559 อย.ส่งเสริมให้อย.น้อย ที่มีสมาชิกนับล้านคนทั่วประเทศ มีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มัน เค็ม ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>
แนวหน้า	<p>กรมอนามัยแนะวิธีคลายหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉวีพร วงศ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงนี้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็น การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เลือกกินข้าวและอาหารประเภทแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไขมัน และน้ำให้เพียงพอ</p>
มติชน	<p>จับเครื่องสำอางปลอมภูเก็ต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สจ.ภูเก็ต พร้อมกำลังตำรวจ เข้าตรวจค้นบริษัท สยามเออร์เบอร์ ถนนนาครา ตัดใหม่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร้านขายส่งขายปลีกสมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และอาหารเสริมมานานชนิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าเครื่องสำอางและมีการผลิตเครื่องสำอางลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และยัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พบการจำหน่ายยาแผนโบราณจำนวนมาก โดยเฉพาะยาหม่อง ยาสมุนไพรทั้งไทยและต่างประเทศ มีเลขทะเบียนตำรับยาไม่ตรง และไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย จึงแจ้งข้อหาจำหน่ายและผลิตเครื่องสำอางโดยละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น จำหน่ายและผลิตยาแผนโบราณโดยไม่มีเลขทะเบียน อย.และไม่มีใบอนุญาต และจำหน่ายพืชสดอาหารโดยไม่มีเลขทะเบียน อย.และโดยไม่มีใบอนุญาต พร้อมสั่งระงับการจำหน่ายยาและใบชา และทำการอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ภูเก็ตจับมือพัฒนาเมดิคอลฮับ</p> <p>-เสนอข่าว นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมี นโยบายจัดทำแผนพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัด ด้วยการบูรณาการหน่วยบริการแต่ละระดับ เน้นการพัฒนาความสามารถและมาตรฐานของระบบบริการ ซึ่ง สสจ.ภูเก็ตได้วางระบบและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานพยาบาลในจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลศูนย์วิริยะภูเก็ตเป็นแกนหลัก รวมทั้ง ได้จัดการประชุมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการจัดบริการร่วมรัฐ เอกชน และการดูแล นักท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ Medical Hub การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง</p>
ข่าวสด	<p>ตั้งงบประมาณผู้ป่วยวัณโรค-เอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานครและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ด็อกเตอร์ เรียร์ โวลส์ ผู้อำนวยการโครงการเอตส์โลก ภูมิภาคเอเชีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม</p> <p>สนพ. และสำนักอนามัย ได้นำเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนหรือทุนวิจัยเพิ่มเติมต่อยอดงานจากปีที่แล้วใน 3 โครงการ ดังนี้ 1.ตั้งศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและจัดตั้งศูนย์ติดตาม 2.ตั้งศูนย์ติดตามและส่งต่อผู้ติดเชื้อเอตส์ และ3.การพัฒนาคลินิกของ สนพ.ในการให้โอกาสกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ให้เข้ามาใช้บริการในคลินิกมากขึ้น</p>
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ MGR Online	<p>ไขหวัดหมู</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียแถลงพบผู้เสียชีวิตจากไขหวัดใหญ่ 2009 ตั้งแต่เดือนที่แล้วในหลายเมืองทั่วประเทศ รวม 17 ราย และพบการระบาดในประเทศอาร์มีเนีย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ประเทศจอร์เจียพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และซีเรียเสียชีวิตแล้ว 11 ราย ด้านแพทย์ระดับอาวุโสของรัฐบาล ให้สัมภาษณ์คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส H1N1 จะเติบโตมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเดือนหน้า</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ชายอายุยืนที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ยาสุทาโระ โคอิเดะ ชายอายุยืนที่สุดในโลก เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 112 ปี จากภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคปอดบวม</p>